

บทที่ 4 การวิเคราะห์ตัวบท

การวิเคราะห์ตัวบท (Text) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์วาทกรรม เพื่อศึกษา ลักษณะของข่าว กทม. ว่ามีการนำเสนอเนื้อหาเป็นอย่างไร ตั้งแต่การวิเคราะห์ชื่อหัวข้อคอลัมน์ ไปจนถึงการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวทั้งหมด ซึ่งในขั้นตอนแรกนี้ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข่าว กทม. และศึกษาลักษณะทั่วไปในเบื้องต้น ผลปรากฏว่า

1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นคอลัมน์ที่บรรจุอยู่ในหน้าที่ 12 หรือ 16 เป็นหน้าประจำทุกวัน (ยกเว้นบางวันที่ถูกย้ายไปไว้หน้าอื่น เช่น หน้า 13 หรือ 26 เนื่องจากมีการรายงานข่าวพิเศษ, เทศกาล, การซื้อโฆษณา หรือตามความเหมาะสม เป็นต้น) ซึ่งตามขอบเขตการวิจัย 111 วัน มีการนำเสนอคอลัมน์นี้ทั้งหมด 101 วัน โดยเนื้อหาที่มีทั้งส่วนที่เป็นตัวหนังสือ และภาพข่าว

2. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสือพิมพ์แนวหน้า ถูกบรรจุอยู่ใน หน้าที่ 20 ซึ่งเป็นหน้าประจำเช่นเดียวกัน ตามขอบเขตการวิจัย 111 วัน มีการนำเสนอคอลัมน์นี้ทั้งหมด 87 วัน แต่เนื้อหาที่อยู่ในคอลัมน์นี้มีเพียงส่วนที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่มีในส่วนที่เป็นภาพข่าว

เดลินิวส์



แนวหน้า



ภาพที่ 3 ตัวอย่าง คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” และ คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”

เมื่อรวบรวมข่าว กทม. ได้ทั้งหมดตามขอบเขตการวิจัย และทำการศึกษาลักษณะเนื้อหาโดยทั่วไปแล้ว ต่อไปนี้จะดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งจะแบ่งเป็นการวิเคราะห์หัวข้อคอตัมน์ด้วยวิธีสัญวิทยา และการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโดยการจัดแยกประเภทเพื่อศึกษาลักษณะการนำเสนอข่าวในแต่ละประเภท ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์หัวข้อคอตัมน์

เป็นที่ทราบกันในเบื้องต้นแล้วว่า “ข่าว กทม.” ที่ผู้วิจัยนำมาศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ คอตัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ คอตัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อนำชื่อคอตัมน์มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีสัญวิทยาแล้ว ทำให้เห็นแนวทางการนำเสนอเนื้อหาข่าวที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

1. คอตัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ”



ภาพที่ 4 หัวคอตัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คอตัมน์นี้ใช้คำว่า “ใต้ฟ้า” เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ซึ่งตามความเข้าใจโดยทั่วไปจะหมายรวมถึงต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ที่มีอยู่ระหว่างพื้นดินไปจรดผืนฟ้า

นอกจากนั้นยังใช้คำว่า “กรุงเทพฯ” มาเป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดขอบเขตของเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นดินและผืนฟ้าเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

เมื่อนำมารวมกันเป็นคำว่า “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” ที่ใช้เป็นชื่อหัวคอตัมน์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จึงเกิดเป็นความหมายถึงการบอกเล่าเรื่องราวหรือการรายข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ไม่เกี่ยวข้องกับเขตปริมณฑลหรือจังหวัดอื่น ๆ ทำให้เห็นได้ในลำดับแรกว่าคอตัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” นี้ มีลักษณะการรายงานข่าวที่ใช้ขอบเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ามาเป็นตัวกำหนดกรอบการนำเสนอเนื้อหา คือเป็นการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ทั่วไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั่นเอง

2. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”



ภาพที่ 5 หัวคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในส่วนของคอลัมน์นี้ มีการใช้คำว่า “ซุบซิบ” เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ซึ่งความหมายโดยทั่วไปของคำว่า “ซุบซิบ” นั่นก็คือ การพูดกันเบาๆ มักเป็นเรื่องกล่าวขวัญนิทา ทั้งเรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ เรื่องที่มีความสำคัญมาก ไปจนถึงเรื่องที่มีความสำคัญน้อย และรวมไปถึงเป็นเรื่องที่ต้องการแค่พูดคุยกันเท่านั้น

นอกจากนั้นยังใช้คำว่า “กทม.” ที่ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร มาเป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดขอบเขตของเรื่องต่าง ๆ ที่กำลังพูดคุย หรือ กล่าวถึงนั้นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพียงอย่างเดียว

เมื่อนำมารวมเป็นคำว่า “ซุบซิบ กทม.” ที่ใช้เป็นชื่อหัวคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า จึงเกิดเป็นความหมายถึงการรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ น้อย ใหญ่ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถทำให้เห็นได้ว่าการนำเสนอเนื้อหา คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” นอกจากจะมีขอบเขตการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันแล้ว ยังต้องการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะ การพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องเล็ก และเรื่องใหญ่ ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอก็อาจจะไม่ต้องการพิสูจน์ในข้อเท็จจริงด้วยนั่นเอง

สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์ความหมายชื่อหัวคอลัมน์ของทั้งสองคอลัมน์นี้โดยใช้วิธีสัญวิทยา ทำให้เห็นแนวทางการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยคอลัมน์ “ได้ฟ้ากรุงเทพฯ” จะนำเสนอเนื้อหาแบบการรายงานข่าวทั่วไป โดยใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครมาเป็นตัวกำหนดขอบเขตการนำเสนอ ส่วนคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” มีลักษณะเป็นการนำเสนอเนื้อหาแบบการพูดคุย ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ภายในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน แต่อาจจะเป็นเพียงเรื่องที่ต้องการนำเสนอเท่านั้น ไม่ต้องการพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

หลังจากการวิเคราะห์หัวคอลัมน์จนปรากฏผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว ต่อจากนี้ไป จะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว กทม. ในสองคอลัมน์นี้ โดยจะใช้วิธีการจัดแยกประเภทและวิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่าในแต่ละประเภทมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะอย่างไร

2. การวิเคราะห์เนื้อหาข่าว

จากการศึกษาเนื้อหาข่าว กทม. ทั้งหมดตามที่ผู้วิจัยรวบรวมได้ภายในระยะเวลาขอบเขตของการวิจัย คือ คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” จำนวน 101 ชิ้น และ คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” จำนวน 87 ชิ้น พบว่า

1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สามารถจัดแยกประเภทได้ 3 ประเภท และแต่ละประเภทมีลักษณะการนำเสนอดังต่อไปนี้

1.1 ประเภทข่าวการประชุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. โดยข่าวประเภทนี้เป็น การรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมไปในพื้นที่ต่าง ๆ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ชุมนุม โดยลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย

1) การแจ้งพื้นที่ ๆ ผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวเข้าไป เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว หรือเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเส้นทางจราจรที่ได้รับผลกระทบ เช่น

“...สำหรับสถานที่ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักขณะนี้ 6 แห่ง ได้แก่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกมัชฌิม แยกนางเลิ้ง กระทรวงการคลัง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และสนามราชมังคลาภิเษกสถาน โดยถนนที่ปิดการจราจรมี 12 เส้นทาง ได้แก่ 1. ถนนราชดำเนิน กลางจากแยกคอกวัว-แยกผ่านฟ้า 2. ถนนราชดำเนินนอก จากผ่านฟ้า-ลานพระราชวังดุสิต 3. ถนนนครสวรรค์ จากแยกเทวกรรม-แยกสนามม้านางเลิ้ง 4. ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช-แยกวังแดง 5. ถนนพระราม 5 จากแยกวัดเบญจม-แยกพาณิชนีย์ 6. ถนนอุทองใน ตั้งแต่แยกลานพระรูป-ถนนราชวิถี 7. ถนนนครปฐม 8. ถนนลิขิต 9. ถนนลูกหลวง 10. ถนนศรีอยุธยา จากแยกวัดเบญจม-แยกพล.1 11. ถนนราชวิถี จากแยกการเรือน-แยกราชวิถี 12. ถนนพิชัยจากแยกขัตติยานี-แยกอุทองใน...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556)

“...วันนี้ กปปส. นำโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีกำหนดการเดินทางครั้ง ชักชวนประชาชนพื้นที่ย่านฝั่งธนฯมาร่วมกันชัตดาวน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค. โดยเริ่มเวลา 08.30 น. ไปตามเส้นทาง ถนนราชดำเนินกลาง สนามหลวง สะพานปิ่นเกล้า แยกอรุณอมรินทร์ ผ่านห้างฯพาด้า เลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกบางพลัด เลี้ยวขวาขึ้นสะพานซังอู้ เลี้ยวขวาเข้า ถนนสามเสน ผ่าน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ถนนดินสอ เข้าอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2557)

“...ก้านันสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ยืนยันว่าจะยึดกรุงเทพฯ ต่อไป และจะเดินขบวนจากเวที ลาดพร้าว ไป อนุสาวรีย์ ราชประสงค์ และสวนลุมพินี แบบว่าก็ยังสู้ไม่ถอย เดินหน้ายึดสถานที่ราชการต่อไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ได้อย่างน้อยครั้ง...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)

“...ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้ยังมีปิดการจราจร จากการชุมนุมทางการเมือง คือที่ ถนนราชดำริ เฉพาะฝั่งด้านสวนลุมพินีตั้งแต่แยกราชดำริถึงแยกศาลาแดง กระทรวงมหาดไทย ถนนอภัยวงศ์ สะพานผ่านฟ้า-มัจฉาวันฯ สะพานชมชัยฯ และ แจ้งวัฒนะ นอกจากนี้แต่ละวันก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปปิดสถานที่ต่าง ๆ ประชาชนคงยังต้องติดตามสถานการณ์รายวันเช่นเดิม...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2557)

“...ที่แน่ ๆ การชุมนุมยังอยู่ที่ราชดำเนิน ถนนที่ยังปิดการจราจร ยังมี 6 เส้นทาง ประกอบด้วย 1. ถนนราชดำเนินกลาง จากแยกคอกวัว-แยกป้อมมหากาฬ 2. ถนนราชดำเนินนอก จากแยกผ่านฟ้า-แยกสวนมิสกวัน 3. ถนนพิษณุโลก จากแยกพาณิชย์-แยกสวนมิสกวัน 4. ถนนนครปฐม 5. ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์-สะพานอรทัย และ 6. ถนนอภัยวงศ์ ตั้งแต่สะพานช้างโรงสี-วัดราชบพิธ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2556)

2) กิจกรรมที่ผู้ชุมนุมดำเนินการ เป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ชุมนุม กปปส. ว่านอกจากจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการดำเนินการอะไรอีกบ้าง เช่น

“...หลังจากชุมนุมยึดเขื่อนมานับเดือนในที่สุดจากกลุ่มชุมนุม คัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม กลายมาเป็น “กปปส.” “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ที่รวบรวมเอาบรรดาคณชังทักษิณ ตั้งแต่สมัยการขับเคลื่อนของกลุ่มพันธมิตร ขณะนี้แน่นอนแล้วว่าที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผู้ชุมนุมจะปักหลักอยู่ยาวเป็นเวทีหลักของการชุมนุม...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2556)

“...หลังมีอบ กปปส.ย้ายไปรวมกัน เป็นเรื่องเป็นราวภายในสวนลุมพินี ข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติภายในสวนฯ ช่างว่ ที่น่าเป็นห่วงคือตัวเงินตัวทอง ที่เคยอยู่ในธรรมชาติเฟรช ๆ ภายในสวนลุมกว่า 400 ตัว อาจมีปัญหาสุขภาพได้ถ้าเน่าเสียดัง หรือมีแหล่งหมักหมมของเน่าเสีย ถึงขั้นเวลานั้นบนเวที ต้องมีการประกาศวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยกันดูแลบ้านชั่วคราวแห่งนี้ให้ถูกสุขลักษณะ แบบว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าทั้งคนทั้งสิ่งสารสัตว์...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2557)

“...วานนี้มีมอบ กปปส. งคป่วนกรุง 1 วัน แต่หันกลับไปป่วน สตช.แทน เพื่อเร่งให้ตามตัวมือปราบเปิดมารับผิด โขคดีของคนกรุงเทพฯ ที่แคว้นนั้นปิดการจราจรอยู่แล้ว ไม่งั้นรถคงติดกันสนั่นเมืองเหมือนที่ผ่าน ๆ มา...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

3) การรายงานข่าวในเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ชุมนุม กับ “กรุงเทพมหานคร”

“...หลัง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นฮีโร่ ไปเมื่อวันอาทิตย์ เพราะนำรถเข้าไปรับและเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษารามออกมา จากมหาวิทยาลัยหลังมีเหตุการณ์รุนแรงหน้ามหาวิทยาลัย แต่วานนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าฯ กทม.ก็จะแสดงผลงานบ้าง ด้วยการเป็นคนไปเจรจากับตำรวจ ที่จุดปะทะ หน้า บข.น.จนสุดท้าย ตำรวจก็ถอย มวลชนก็ถอย กลับไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 3 ธันวาคม 2556)

“...วานนี้แปลคดีกับกรณีที่มีรถขยะและ รถดับเพลิง กทม.อยู่ในคองผู้ชุมนุม จนทั้งคนทั่วไปและโลกโซเชียล สงสัยว่า กทม.สนับสนุนหรืออย่างไร จนตกเย็น โฆษก กทม. ตรีดาว อภิชัย และ นางเบญจพราย กิจปัจจ์ รองโฆษก อุตสาหกรรมออกมาแถลง แต่กลับบอกแค่ว่าไม่มีรายงานเข้ามา ว่าเป็นรถอะไร ของใคร ... โคนชักกันมาก ๆ ก็ปริ๊ดกันทั้งคนถามและคนถูกถาม สุดท้ายก็ไม่ได้ “คำตอบ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 3 ธันวาคม 2556)

“...วานนี้เปิดพื้นที่ให้ กทม.เข้าทำความสะอาด ที่ถนนราชดำเนิน เพื่อจัดงานวันเฉลิมฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เลขานเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด ได้ทีก็ขึ้นไปบนเวทีเพื่อขอบคุณกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ให้ กทม.เข้าพื้นที่เพื่อทำความสะอาดและขอบคุณข้าราชการ ที่ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดี แต่การพูดของคุณชายฟังไปฟังมา ดันรู้สึกเหมือนพูดหาเสียงตอนสมัครผู้ว่าฯ กทม. ยังไงอย่างนั้น... ไม่รู้ว่าคุณชายจะวิญญูณนักการเมืองเข้าสิง หรือความจริงอยากมาขึ้นเวที กปปส.ที่ราชดำเนินนานแล้ว...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 5 ธันวาคม 2556)

4) การแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.

“...งานนี้ประชาชนทั่วไปที่เฝ้าชม ความเป็นไปของบ้านเมือง คงได้แต่ถอนหายใจ ภาพผู้ชุมนุมชื้อยุดจุดกระชากกับตำรวจทั้งวัน มวลชนโดนทั้งแก๊สน้ำตา สารพัดอาวุธลับต่าง ๆ ขณะที่ตำรวจก็ตั้งรับการจะฝ่ากำแพงเข้ายึดทำเนียบรัฐบาล ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเหมือนผู้บริสุทธิ์ทั้ง 2 ฝ่ายจะทำร้ายกันเอง วินาทีนี้ต้องบอกว่าเห็นใจทั้ง 2 ฝ่ายจริง ๆ “แล้วความพ่ายแพ้หรือ ชัยชนะใครจะเป็นคนตัดสิน...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 3 ธันวาคม 2556)

“...จากผลการสำรวจความเห็นประชาชน เห็นด้วยกับการยุบสภาของรัฐบาล แต่ไม่เชื่อว่าจะทำให้ความวุ่นวายของบ้านเมืองดีขึ้น เพราะนักการเมืองยังเป็นกลุ่มเดิม ๆ... ทางออกคือทุกฝ่ายควรพูดคุยกันด้วยเหตุและผล ยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าบ้านเมือง เรายังจะต้องเจอกับปัญหาเดิม ๆ ตลอดไป กลายเป็นประเทศที่การพัฒนาถดถอยไปเรื่อย ๆ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 11 ธันวาคม 2556)

5) การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกาศใช้ระเบียบหรือกฎหมายของรัฐ ในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เช่น

“...ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ประกาศพ.ร.บ.ความมั่นคงควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพฯ มาวานนี้ก็มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินขึ้นมาอีก หลายคนก็สงสัยว่ามันต่างกันอย่างไร ถ้าสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้อำนาจมากกว่า พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปิดล้อม-ตรวจค้น-จับกุม และไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมรวมทั้งสามารถจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ แถมประชาชนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เท่ากับให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่ากันว่าถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ จะไม่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. นี้...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 23 มกราคม 2557)

“...คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิก พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ใช้แค่ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.-30 เม.ย. ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 19 มีนาคม 2557)

1.2 ประเภทข่าวภารกิจงานประจำของ “กรุงเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้เป็น การรายงานการปฏิบัติภารกิจของ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบพิเศษ) ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง ซึ่งลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย

1) การรายงานความเคลื่อนไหวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ว่าราชการฯ, รองผู้ว่าราชการฯ, สภากรุงเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เช่น

“...วันนี้ เวลา 14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. อ่านใบตราตั้งฐานานุกรม ตั้งพระครูธรรมธรไพรัช วรโฑ เจ้าอาวาสวัดเพลง (กลางสวน) ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูปลัดธีรวัฒน์” ณ วัดเพลงกลางสวน เขตตลิ่งชัน...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 6 ธันวาคม 2556)

“...ขณะเดียวกัน นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม.พร้อมรองปลัด กทม. บางคนและข้าราชการอีกหลายสิบชีวิต เห็นฟ้าไปอบรมหลักสูตรการบริหารงานกันถึงประเทศญี่ปุ่น จนถึงสุดปลายทางนี้...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 18 ธันวาคม 2556)

“...เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร ต้อนรับนายโยชิมุระโทชิโอะ สมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ณ ห้องประชุมสภา กทม. และจะทำพิธีปลูกต้นซากุระ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ...คราวนี้คนกรุงเทพฯ จะได้เห็นต้นซากุระกันแล้ว แต่จะมีดอกให้ยลแบบญี่ปุ่นหรือเปล่านั้น ต้องรอดู แต่อาจจะนานหน่อย...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2556)

“...ช่วงนี้หลายคนบอกไม่ ว่าจะงานไหนก็จะเห็นรองปลัด กทม. มานิต เตชอภิโชค ไปปรากฏตัวแทบทุกงานตั้งแต่เข้าจนเย็นทั้งที่เป็นประธานงานเอง หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของงานก็ตาม เจ้าตัวบอก ส่วนใหญ่เป็นงานในหน้าที่ทั้งหมด แต่ที่ไม่ใช่ก็จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพราะเป็นปัญหาสำคัญที่น่าจะต้องรับรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เรียกว่าวิ่งรอกทั้งเมืองพืดสุด ๆ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

“...เปิดเดินเรือวันแรก คุณชายผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ถือโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมการทดลองเดินเรือด้วย ขณะที่อยู่ในช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่...ส่วนทีมผู้บริหาร กทม. ก็มากันคณะใหญ่มา ๆ ที่มีทั้งรองผู้ว่าฯ รองปลัด กทม. คณะที่ปรึกษาผู้ว่าฯ และทีมงานแน่นปึก แบบที่ปกติตั้งแต่คุณชายผู้ว่าฯหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็พลอยหายหน้าหายตาไปนาน..... งานนี้คุณชายผู้ว่าฯบอก ขณะนั่งเรือชมวิวเพลิน ๆ ว่า ช่วงนี้ว่าง และคิดถึงประชาชนแบบสุด ๆ ฟังแล้วประชาชนคงซึ่งใจไปตาม ๆ กัน...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2557)

2) การรายงานข่าวการดำเนินงานตามภารกิจ โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น

“...วานนี้ กรุงเทพมหานคร เปิดทดลองเดินเรือคลองภาษีเจริญเป็นวันแรก แต่แบบว่าประชาชนที่มาใช้บริการยังบางตา ตั้งแต่เช้าจรดเย็น รวม ๆ แล้วได้จำนวนไม่ถึง 200 คน ทำให้เห็นว่า โครงการนี้ขาดการประชาสัมพันธ์แบบสุด ๆ หรืออีกอย่าง ชาวบ้านทราบดีแต่ไม่สะดวกในการเข้ามาใช้บริการ คงต้องติดตามผลต่อไปว่าคุ้มค่ากับค่าจ้างมากน้อยแค่ไหน เพราะก่อนหน้านี้ก็มีเรือเอกชนเดินอยู่แต่ก็ไปไม่รอด ยังไงก็ฝากผู้บริหาร กทม. วิเคราะห์ให้ดี...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2557)

“...สำนักการจราจรและขนส่ง จัดงานเสวนารับฟังความคิดเห็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม เพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2557)

“...เพราะปัญหาพิษเผาขยะล้นจนน่าเป็นห่วงไปทั่วประเทศว่าจะมีพื้นที่ อื่นเป็นแบบเดียวกันอีก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่คนอยู่กันมาก ๆ แต่งานนี้ รองปลัด กทม. บรรจง สุขดี ถึงขั้นคอนเฟิร์มว่าระบบจัดการขยะของ กทม. นั้นดีมาก ไม่มีปัญหาแน่นอน แถมยังมีแผนที่จะชวนบรรดาผู้สื่อข่าวไปเตรียมชม สถานที่ฝังกลบที่อยู่ต่างจังหวัดให้เห็นกันจะจะ ว่าปลอดภัยแค่ไหน...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557)

“...ไม่รู้ว่า กทม. เข้มงวดตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาต่าง ๆ ไปถึงไหนแล้ว หวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุให้คนกรุงต้องพวกันอีก.....คืนวันศุกร์ที่ 21 มี.ค. นี้ กทม. จะปิดช่องจราจรถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบางส่วน เพราะมีรอยร้าวลึก จะเร่งทำให้แล้วเสร็จภายในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. ...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557)

3) ชาวประชาสัมพันธักิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุงเทพมหานคร” ที่ต้องการแจ้งให้ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน เช่น

“...30 เม.ย.-2 พ.ค. นี้เขตจอมทอง จัดงานเทศกาลอาหารและของดีเขตจอมทอง ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ว่างข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. (บางมด) เขตจอมทอง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายอาหาร ขนมไทยโบราณ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงดนตรีสด...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2557)

“...สำหรับกิจกรรม จัดทะเบียนวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. นี้ แม้เป็นวันหยุดแต่กทม. ก็ต้องการบริการผู้คนที่ให้ความสำคัญกับวันนี้ ด้วยการจดทะเบียนสมรส โดยเปิดให้บริการเพียง 9 เขตเท่านั้น ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตบางแค เขตจตุจักร เขตบางกอกน้อย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตห้วยขวาง จัดที่วัดพระราม 9 เขตภาษีเจริญ จัดงานที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และเขตบางรัก จัดที่อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)

“...วันเสาร์ 15 มี.ค. ระหว่างเวลา 17.00-18.30 น. สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว จัดโครงการบรรเลงเพลงละเลงสี ครั้งที่ 4 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชมฟรีกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะและดนตรี...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2557)

“...เขตห้วยขวาง ขอแจ้งเลื่อนการเข้าร่วม โครงการสร้างคน สร้างชาติ “ชุมชนต้นแบบ เข้าวัดวันอาทิตย์” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุก ๆ วันอาทิตย์ ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ของกรุงเทพฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง และจะดำเนินการโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. ณ วัดอู่ไทยาราม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การสอน

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ) การสอนอาชีพ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2556)

4) ข่าวการบริหารงานบุคคลของ “กรุงเทพมหานคร”

“...ส่วนเรื่องแต่งตั้ง ซี 10 ที่สัมภาษณ์ไปอาทิตย์ก่อนก็ยังมีเหลือในตำแหน่งผู้ตรวจ 2 ตำแหน่งที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะ นายชวินทร์ ศิรินาค รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยยังคงค้าง คัดภารกิจที่ต่างประเทศในวันสัมภาษณ์ต้องมาสัมภาษณ์หลังคนอื่น ถึงจะสามารถเสนอชื่อตำแหน่งนี้ได้ก็เลยร้องเพลงรอไปก่อน แต่แค่คนเดียวใช้เวลาไม่นาน ส่งผู้ว่าฯ กทม.เคาะแป๊บเดียวไม่นานจะนาน...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2557)

“...วันนี้การพิจารณาเรื่องร้องการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมฯ (ก.พ.ค.) จะส่งมาถึงมือ ปลัด กทม. นินนาท ชลิตานนท์ อีก 1 เรื่อง เป็นเรื่องของคนใกล้ชิดท่านปลัดฯ แบบต้องทำงานเห็นหน้ากันทุกวัน!! รอบนี้อาจต้องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งระดับหัวหน้ากลุ่มงานเทียบเท่าหัวหน้า ฝ่ายอิกราว 16 ตำแหน่ง งานนี้มีเก้าอี้ว่างให้ข้าราชการได้ลุ้นลงประกวดกันตามเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น อีกหลายเก้าอี้...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2556)

“...นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติเรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งที่สามารถแต่งตั้งได้ เพราะล่าสุดว่าว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการผ่านอกก.กฎหมาย แล้ว เรียบร้อยดี เตรียมเข้า กก.ใหญ่ ในวันที่ 3 ก.พ. ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2557)

5) การบริหารงานงบประมาณของ “กรุงเทพมหานคร”

“...นับว่างบประมาณของ กทม. ใช้จ่ายไปกับโครงการ “ประชานิยม” เรื่องระบบขนส่งมวลชนจำนวนมาก ...โครงการเรือแสนแสบเบ็ดเสร็จที่จ่ายทะเล 100 ล้าน ไปแล้ว นอกจากนี้ยังต้องจัดงบไปอุดหนุนทั้งรถเมล์บีอาร์ทีและรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เก็บ ค่าโดยสารถูกแสนถูก ...ก็ฝากเป็นการบ้านให้รองผู้ว่าฯ อมร กิจเชวงกุล คำนวณสะระตะให้ดี ว่างบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในส่วนนี้ กับการจัดสรรไปพัฒนา ดูแลคนกรุงในด้านอื่น ๆ ชั่งตวงวัดให้เหมาะให้ควร เพราะอีกไม่นานก็ต้องเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปี 58 กันแล้ว...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

“...การประชุมสภา กทม.วานนี้รู้สึก กับญัตติการขอเพิ่มวงเงิน สร้างสำนักงานเขตบางกอก น้อย ที่จ้างผู้รับเหมาไปแล้ว แต่ผู้บริหารกทม.มาขอเงินเพิ่มอีก 61 ล้านจากวงเงินเดิม 300 ล้านบาท มี ส.ก.อภิปรายอย่างกว้างขวาง เพราะผิดหลักการ และที่ดูแปลก ๆ ก็ตรงต้องพักประชุมถึง 1 ชั่วโมง เพื่อยกมือขอมติ และมี ส.ก.บางกลุ่มเข้าพบผู้บริหาร กทม. พอกลับมา

ประชุมกันอีกครั้งงานนี้ก็ผ่านฉลุย ไม่รู้ว่าฝั่งผู้บริหารกทม. กับ ส.ก. ตกลงอะไรกัน แต่ดู ๆ จะมี นอกมีในเสียจริง ๆ งานนี้ ท่านรอง ผู้ว่าฯ จุมพล สำเภาพล ที่ดูแลงบประมาณ ต้องตรวจสอบให้ดี...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 24 เมษายน 2557)

6) ข่าวการรับสมัครงาน คือ ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด “กรุงเทพมหานคร” ที่รับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ “กรุงเทพมหานคร”

“...สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธ.ค.56 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 -2249-9705...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 11 ธันวาคม 2556)

“...เขตสะพานสูง รับสมัครอาสาสมัคร จำนวน 5 อัตรา ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และด้านพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้-14 มี.ค. ดูรายละเอียด เพิ่มเติม 0-2372-2918-23 ต่อ 7135 หรือที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/saphan...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

“...กทม. เปิด สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 148 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร สอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 24 เม.ย.- 20 พ.ค.57 นี้ เช่น สัตวแพทย์ นายช่างโยธา นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวการรับสมัครจากเว็บไซต์ www.bangkok.co.th/exam, <http://office2.bangkok.go.th/csc> ...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 16 เมษายน 2557)

7) ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

“...แม้หลายภาคส่วน และพรรคการเมืองต่าง ๆ เริ่มขานรับให้จัดการเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ.นี้ ตามกรอบกฎหมายกำหนด ทั้งกกต. และ กทม.ต่างเร่งวางแผนเตรียมการเลือกตั้ง...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 18 ธันวาคม 2556)

“...หากการเมืองยังส่อเค้ารุนแรงต่อแบบนี้ บรรดา ผอ.เขต ผู้ช่วย ผอ. และ ฝ่ายประจำคงโดดหนีไม่ขอรับภาระจัดการเลือกตั้ง ส.ว. รอบนี้แน่ ๆ เรื่องน่าปวดหัว ที่ ปลัด กทม. นินนาท ชลิดานนท์ ยังคิดไม่ตก เพราะข้อเสนอที่ส่งไปยัง กกต. ส่อเค้าว่าจะทำไม่ได้ในหลายเรื่อง!! ...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 3 มีนาคม 2557)

“...ผลการเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว.วานนี้ ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิเพียง 3 หมื่นกว่าคน จากที่แจ้งความจำนงไว้เกือบ 9 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 3.71 ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่โหดเหี้ยมสุด ๆ ไม่รู้วันจริงจะเป็นอย่างไร...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 24 มีนาคม 2557)

“...สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กรุงเทพมหานคร คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ก็ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 552,530 คะแนน ครองตำแหน่งไปตามคาด ชนะคู่แข่ง พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ที่ทิ้งกันไม่เห็นฝุ่น...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันที 31 มีนาคม 2557)

8) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คือ ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานคร หรือ หน่วยงานในสังกัด “กรุงเทพมหานคร” จัดขึ้น ซึ่งจะปรากฏในคอลัมน์นี้วันละ 4 ภาพ



ภาพที่ 6 ตัวอย่างภาพข่าวในคอลัมน์ “ได้ฟ้ากรุงเทพฯ”

1.3 ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ ภารกิจของ “กรุงเทพมหานคร” เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่ใช่ “กรุงเทพมหานคร” หรือเป็นการ รายงานเหตุการณ์ทางสังคมทั่วไป มีลักษณะเนื้อหา ดังนี้

1) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น เช่น

“...การประปานครหลวง แจ้งว่า คืนวันที่ 12 ธ.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ ถนนร่มเกล้า 1 ถนนพัฒนาชนบท 2, 3, 4 หมู่ บ้านนันทวัน-อ่อนนุช ถนนกรุงเทพกรีฑาฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 20-32 และฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 27 ถึง หมู่บ้านนักกีฬาถนนวงแหวนตะวันออกตั้งแต่คลองทับช้างล่าง ถึงคลองทับช้างบน...หากประสบ ข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันที 11 ธันวาคม 2556)

“...มูลนิธิคนพิการไทย มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถเข็นและ รถสามล้อโยกให้คนพิการใช้เพื่อให้ สามารถเดินทางไปทีต่าง ๆ ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ประชาชนผู้ทีสนใจสมทบทุนได้โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิคนพิการไทย เลขทีบัญชี 2074093614 สาขาห้าแยกปากเกร็ด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2582-0897-8...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันที 13 มกราคม 2557)

“...การประปานครหลวง ก็ฝากเตือนอีกว่า น้ำทะเลจะหนุนสูง ทำให้ กปน.ต้องระวังน้ำเค็มขึ้นถึงจุดรับน้ำดิบสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อีก 2 รอบ คือ ระหว่าง วันที่ 3-4 มี.ค. และวันที่ 9-10 มี.ค. ...ดังนั้น ผู้ใช้น้ำของ กปน.ทั้งหมด ต้องสำรองน้ำประปาไว้ให้ได้ มากที่สุดในช่วงดังกล่าว ยกเว้นพื้นที่ ย่านฝั่งธนบุรี ของสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ดากสิน สุขสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ และบางบัวทองบางส่วน...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

“...รฟม. ทำ CSR เก๋ ๆ ด้วยการเปิดพื้นที่ของ รฟม.ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปั่นจักรยานออกกำลังกาย เส้นทางแยกพระรามเก้า เชื่อมแยกศูนย์วัฒนธรรม วันธรรมดา ช่วงเช้า 05.00-07.00 น. ช่วงเย็น 16.00-19.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการก็มาขี่ได้ตลอดทั้ง วัน แม้จะมีรถยนต์ขับขี่ในพื้นที่แค่น้อยมากเพราะมีเพียงรถยนต์ของพนักงาน เพราะมันเป็นถนน ปิด...ถูกใจคนเมืองที่ชอบปั่นจักรยานและการออกกำลังกาย ที่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นกันละทีนี้...” (ได้ฟ้า กรุงเทพฯประจำวันี่ 16 เมษายน 2557)

“...การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศปิดที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตและสาขาย่อยทุกแห่ง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันที่ 12-16 เม.ย. โดย จะเปิดให้บริการ ตามปกติในวันที่ 17 เม.ย. เวลา 07.30-15.00 น...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 8 เมษายน 2557)

“...สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัด ประกวดคลิป “ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถาน แห่งชาติ ขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ส่งวิดีโอคลิปเข้าประกวด ชิงเงิน รางวัลรวม กว่า 5 หมื่นบาท สำหรับรายละเอียด สามารถเข้าไปดูได้ที่ <http://ndsi.rtarf.mi.th> ...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 8 พฤษภาคม 2557)

2) ข่าวกิจกรรมจัดงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งส่วนมากเป็นงานประชาสัมพันธ์ การสวดอภิธรรมศพ เช่น

“...งานสวดพระอภิธรรมศพ นางสุภาศิริ เมฆวิชัย มารดา รศ.บรรณ โสภิษฐ์ เมฆวิชัย อดีตรองผู้ว่าฯกทม. เวลา 18.30 น. วันที่ 12 ธ.ค. ณ ศาลาภูมิ 2000 ส่วนวันที่ 13-17 ธ.ค. ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน พระราชทานเพลิง วันที่ 18 ธ.ค.เวลา 16.00 น. ...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 12 ธันวาคม 2556)

“...กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ดร.สุรพล ชีร์รัตนพันธุ์ ณ วัดใหม่พิเรนทร์ โพธิ์สามต้น วันที่ 4-8 ม.ค. เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิงวันที่ 9 ม.ค. เวลา 17.00 น. ผศ. แสงจันทร์ ชีร์รัตนพันธุ์ พร้อมบุตรหลานเป็นเจ้าภาพ...” (ได้ฟ้ากรุงเทพฯประจำวันี่ 6 มกราคม 2557)

3) ข่าวการรายงานสภาพอากาศทั่วไป

“...บรรยากาศในกรุงชุมกวมัว อากาศร้อน มีฝนโปรยปราย ยิ่งร้อนมาก โอกาสลมกระโชกแรงก็มีสูง อย่าลืมนัดบ้านเรือน ต้นไม้ ป้ายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี...” (ใต้ฟ้า กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2557)

“...ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่ประเทศไทยรวมทั้ง กทม. จะได้รับ อิทธิพลจากความกดอากาศสูงทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ จนถึงวันที่ 23 มี.ค. นี้...” (ใต้ฟ้า กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557)

“...วันนี้ยังคงเป็นอีกวันที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ จะยังคงได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงและอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ ควรดูแลสภาพบ้านเรือน ต้นไม้ให้มั่นคงแข็งแรง จะได้ไม่เกิดอันตรายกับตัวท่านเองรวมทั้งผู้อื่น...” (ใต้ฟ้า กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2557)

4) ข่าวการรายงานสภาพการจราจรทั่วไป

“...ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่บรรยากาศต้อนรับปีใหม่ กันเต็มที่ ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยดูแลการจราจรบริเวณ โดยรอบห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ สน.ที่รับผิดชอบห้างใหญ่รณรงค์แน่นขนัด เพราะคนแห่ไปซื้อหาของฝากของขวัญ ซอปปิงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันมากกว่าปกติ การจราจรรอบห้างช่วงนี้มีโอกาสทำรถติดกระทบบนถนนภายนอกได้ ต้องดูแลจัดการให้ดี...” (ใต้ฟ้า กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2556)

“...เปิดรับศักราชใหม่ เปิดทำการกันวันแรกแล้วหลังจากที่หยุดยาว เทศกาลปีใหม่ สภาพการจราจรเมืองกรุงยามนี้ยังคงล่องตัวดีเพราะมีหลายคน ขอหยุดยาวไปถึงเสาร์-อาทิตย์นี้ ตำรวจจราจรเตรียมรับมือรถติดกันเต็มที่ในเช้าวันจันทร์หน้า...” (ใต้ฟ้า กรุงเทพฯ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2557)

สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” ผลปรากฏว่า สามารถจัดแยกประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท และในแต่ละประเภทมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. ข่าวประเภทที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย

1.1 การแจ้งพื้นที่ ๆ ผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวเข้าไปในบริเวณนั้น เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว หรือเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเส้นทางจราจรที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

1.2 กิจกรรมที่ผู้ชุมนุมดำเนินการ เป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ชุมนุม กปปส. ว่านอกจากจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการดำเนินการอะไรอีกบ้าง

1.3 การรายงานข่าวในเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ชุมนุม กับ “กรุงเทพมหานคร”

1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.

1.5 การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายในการควบคุมการชุมนุม

2. ประเภทข่าวภารกิจงานประจำของ “กรุงเทพมหานคร” มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 7 ลักษณะ ประกอบด้วย

2.1 การรายงานความเคลื่อนไหวของผู้บริหาร “กรุงเทพมหานคร”

2.2 การดำเนินงานตามภารกิจ โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ “กรุงเทพมหานคร” จัดขึ้น

2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุงเทพมหานคร” ที่ต้องการแจ้งให้ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

2.4 ข่าวการบริหารงานบุคคลของ “กรุงเทพมหานคร”

2.5 การบริหารงานงบประมาณของ “กรุงเทพมหานคร”

2.6 ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ “กรุงเทพมหานคร”

2.7 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ข่าวประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ “กรุงเทพมหานคร” มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย

3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น

3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งส่วนมากเป็นงานประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมศพ

3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศ

3.4 ข่าวการรายงานสภาพการจราจรทั่วไป

2. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สามารถจัดแยกประเภทได้ 3 ประเภท เช่นเดียวกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” แต่มีลักษณะการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ดังนี้

2.1 ประเภทข่าวการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. โดยข่าวประเภทนี้ปรากฏให้เห็นน้อยมาก ซึ่งเป็นการรายงานเหตุการณ์ชุมนุมเท่าที่มีความเกี่ยวข้องกับ “กรุงเทพมหานคร” เท่านั้น โดยลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย

1) ข่าวการชุมนุมที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น “...ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ก็คือ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ท่านถือว่าที่ผ่านมาได้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองสุดๆ อำนวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มทุกสีเมื่อมีการชุมนุม ที่สำคัญท่านปฏิบัติตามคำบัญชาของผู้บังคับบัญชาโดยตลอด ชนิดไม่เลือกว่าผู้บังคับบัญชาจะเป็นพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น ช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ก็ไม่เอียง เข้าทางรัฐบาลถอดคิ๊มเหมือนที่ใครๆ เคยกระทำ สิ่งไหนถูกต้องบอกว่าถูกเสมอไม่คดไม่งอ หรือถ้าอันไหนมันผิดท่านก็กล้าหาญชาญชัยบอกว่าผิด แม้แต่น้ำเสียงของคนใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ขณะเรื่องอำนาจ ก็บอกว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ วางตัวเป็นกลางมากเกินไป ซึ่งก็ประจักษ์ชัดขณะเห็นหน้าตัวผู้สมัครลงผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ก็แทบไม่มีชื่ออยู่กับพรรค ด้วยสาเหตุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. ของคนทุกกลุ่ม ไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 22 มกราคม 2557)

“...คนประชาธิปัตย์หลายชีวิตมีความไม่พอใจ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. กับเหตุการณ์ที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลไปตั้งเวทีบนถนนราชดำเนิน ท่ามกลางภาวะผู้ว่าฯ กทม. วางตัวเป็นกลางทางการเมืองครั้งครั้น เรื่องนี้หากจะพูดกันให้ชัดเจนไปก็สามารถพูดได้ะอือบายได้ว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ทำถูกต้องแล้วทุกประการ ยิ่งตำแหน่งผู้ว่าฯ เมืองหลวงด้วยแล้ว การจะทำอะไรลงไปโดยขาดสติ ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัด ที่สำคัญหากถ้ามองอีกมิติหนึ่งเป็นกลางทางการเมืองของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่บริการอำนวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มสีเสื้อ ก็ย่อมเป็นการสร้างชื่อเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์สูงยิ่งอีกต่างหาก เพราะคนเป็นผู้ว่าฯ กทม. เป็นตัวของตัวเอง แถมไม่มีอำนาจพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ ได้ นั่นแปลว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนศรัทธาเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากไม่มีการแทรกแซงสั่งการคนของตัวเองแบบพิเศษๆ เลย ดังนั้นต่อสถานการณ์ล่อแหลมหรือไม่ล่อแหลมกับการวางตัวของผู้ว่าฯ กทม. ที่ช่วย ดูแลผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม จึงเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการที่มีองค์ความรู้ไว้ภาวะตัดจริตพูดตรงกันว่า “ทำถูกต้องแล้ว” ...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 22 มกราคม 2557)

“...ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.ประกาศย้ำ กทม.จะให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทุก สีเสื้อ เพราะถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมด ขณะเดียวกันบรรดาข้าราชการน้อยใหญ่ของ”เสาชิงช้า” ทุกคนต่างกรันดิหนักแน่นเช่นกันว่า กทม.จะไม่มีการหยุดงานเด็ดขาด ถ้าหยุดนั้นก็แสดงว่า กทม.ต้องได้รับความเสียหาย หรือถ้าจำเป็นจริงๆต้องหยุดผู้ว่าฯกทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร คนเดียวเท่านั้นที่สั่งได้ การหยุดงานโดยพลการอันปราศจากฝ่ายบริหารเห็นชอบด้วย ย่อมเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้นเรื่องนี้ประชาชนที่สอบถามเข้ามา ขอให้เข้าไปใช้บริการเขตได้ดั้งเดิม และหากมีปัญหาใดๆแก้ไขไม่ได้ ให้ติดต่อ ผอ.เขต เขตใดยังไม่ มี ผอ.เขต ให้ติดต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตซึ่งรักษาราชการแทน...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2556)

2) ข่าวการชุมนุมที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ “กรุงเทพมหานคร”

“...ช่วงที่มีการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้หลายเขตกังวลหนักที่สำคัญคือปัญหาขยะที่ทิ้งกันเกลื่อนกลาดมากมาย ทำให้เจ้าหน้าที่เขตต้องระดมสรรพกำลังกันมาช่วยจัดเก็บจัดกวาด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง อีกทั้งต้องระมัดระวังวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ป้องกันถูกใส่ร้ายโจมตี ช่วงนี้จึงน่าเห็นใจผู้อำนวยการเขตทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ บุคลากรของเขตทุกคน แบบว่าเครียดวู๊!! ...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2556)

“...เห็นใจเขตพระนคร เขตป้อมปราบฯที่ไม่อาจดำเนินการประดับไฟฟ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้อย่างเต็มที่ ด้วยสาเหตุมีผู้ชุมนุมอยู่บนถนน แม้จะขอร้องใดๆก็ไม่ได้รับความร่วมมือแก้ไข...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2556)

“...ระยะนี้เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองยังไม่สงบ ในหลายพื้นที่ยังคงมีปัญหาบ้างน้อยบ้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่กทม.จะต้องตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมกล้องซีซีทีวีทุกตัวที่ ติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดี เพื่อไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจะได้มีพยานหลักฐานชัดเจน แน่นหนา ซึ่งแม้จะไม่มีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองแต่ก็ยังสามารถใช้ตรวจสอบ เหตุการณ์ต่างๆ ได้ ติดตั้งแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเม็ดเงินภาษีประชาชนหน่อยว้าง!! ...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2556)

2.2 ประเภทข่าวภารกิจงานประจำของ “กรุงเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้เป็น การรายงานการปฏิบัติการกิจของ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบพิเศษ) ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตรง ซึ่งลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย

1) การรายงานความเคลื่อนไหวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ว่าราชการฯ, รองผู้ว่าราชการฯ, สภากรุงเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เช่น

“...ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. นำคณะผู้บริหาร “เสาชิงช้า” ลงพื้นที่หนองจอก โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ เรื่องแรกคิดตามตรวจสอบความพร้อมของสนามฟุตบอลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ห้อง ต่างๆ ที่มีอยู่หลายสัญญาว่าคืบหน้าแค่ไหนอย่างไร เพื่อเตรียมทดสอบระบบเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้ต่อสัญญาออกไปตามมติ ครม...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)

“...รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานรวมพลังภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน สร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการอ่านในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เตรียมพร้อมก่อนมอบภารกิจเมืองหนังสือโลกส่งต่อไปยังเมืองพอร์ต ฮาร์คอร์ด์ สาธารณรัฐไนจีเรีย ในเดือนเมษายน 2557...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

“...งานนี้ท่านรองผู้ว่าฯกทม. ผุสดี ตามไท ได้ไปเป็นประธานเปิดงานพร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนเอาชนะยาเสพติด ท่ามกลางประชาชนชุมชนในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือร่วมกิจกรรมสันหลามห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ขอย้ำกิจกรรมดังกล่าวก่อประโยชน์สังคมแน่นอน แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เราแก้ไขกันปลายเหตุหรือไม่ เพราะปัญหาเสพติดวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่แฝงตัวอยู่ในคนมีบาร์มี และอำนาจที่เห็นแก่ได้ อันแลเห็นตัวตนได้ยากมาก มีเครือข่ายกว้างขวาง เป็นปัญญาระดับชาติที่กระจายแทรกตัวไปสู่ทุกกลุ่มของสังคม...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2557)

2) ข่าวการดำเนินงานตามภารกิจ โครงการ หรือ กิจกรรมที่ “กรุงเทพมหานคร” จัดขึ้น เช่น

“...ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. บอกกับผู้สื่อข่าวว่า “เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะชาวฝั่งธนบุรี ที่กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลม ครบทั้ง 4 สถานี (สถานีวุฒากาศ สถานีบางหว้า สถานีโพธิ์นิมิตร และสถานีตลาดพลู) ซึ่งเส้นทางใหม่นี้จะช่วยให้ชาวฝั่งธนบุรีเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองได้ สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถอีกต่อไป” ...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2556)

“...กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และเท่าที่ทราบการอบรมดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ทุกกลุ่มเขต จุดประสงค์มุ่งเน้นให้ชาวชุมชนร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของพวดยาๆร่วมกันดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2557)

3) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุงเทพมหานคร” ที่ต้องการ
แจ้งให้ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

“...กทม. โดยสำนักงานเขตฝั่งธนบุรี 15 สำนักงานเขต ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี
2556 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2556 ที่วัดอินทารามวรวิหาร ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
พระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ และ
บริเวณถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2556)

“...นายรัชชชัย อรรถนิตย์ ผอ.เขตทวีวัฒนาฝากข่าว สำนักงานเขตทวี
วัฒนา ร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตทวีวัฒนา ประชาคมเขต สภาวัฒนธรรม
เขต เครือข่ายชุมชนเขตทวีวัฒนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
มีชื่องานว่า “ถนนสายสวรรค์ อุทยานคนเดิน” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา
16.00-24.00 น. ที่บริเวณถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนาโดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2557 เวลา 18.00 น. ...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557)

“...ขอออกหน้าออกตาเชิญชวนให้ไปเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ากันให้
มาก ๆ โดยงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก และจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่
เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในงานมี
การออกร้านจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า
และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำหน่ายอาหาร
อร่อยชวนชิม ของดีกทม.จาก 50 เขต สินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัดจากผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
โดยตรง พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวที...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 29 เมษายน 2557)

4) ข่าวการบริหารงานบุคคลของ “กรุงเทพมหานคร”

“...น่าเสียดายที่ นินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม.จะเกษียณอายุราชการใน
ปลายปี 2557 เพราะขณะนี้ท่านนั่งเก้าอี้ปลัด กทม.ยังไม่เคยมีความเสียหายตรงพร้อยใดๆ เลย หน้าซ้ำ
ข้าราชการที่เคยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ได้รับความเป็นธรรมกลับมา อย่างน้อยๆ คำปลอบใจมีให้
มาตลอด และเห็นใจที่ความตั้งใจของท่านในการแต่งตั้งข้าราชการต้องสะดุด เนื่องจากข้าราชการ
ร้องทุกข์ทำลายกันเอง ปานประหนึ่งว่าสิ่งชั่วร้ายดัง กล่าวมันเพิ่งเกิดปลัด กทม.น้อยคนนักที่จะมอง
ผู้ได้บังคับบัญชาว่า เป็นเหมือนพี่น้อง เมื่อเอาหัวโขนออกมา ตัวตนแท้จริง คือ ภาวะการว่างเปล่า
อำนาจไม่ได้อยู่ตลอดชั่วอายุขัย เมื่อมีอำนาจแล้วต้องสร้างความยุติธรรมให้ประจักษ์...” (ชูบชิบ
กทม. ประจำวันที่ 24 มกราคม 2557)

“...ข้าราชการ กทม.หลายต่อหลายคนโทรศัพท์บอก”ไผ่ฤๅ”ว่า ประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่ว่างเว้นไปเกือบ 1 ปีเต็ม อันเนื่องจากมาข้าราชการร้องกันเอง ปลัด กทม. รองผู้ว่าฯกทม. ตลอดทั้ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิสุดขีดทีเดียว ข้าราชการที่ออกดีรู้ทั้งรู้ “ปมทฤษฎี”สาเหตุการคงเค็มคงเปรี้ยวอาชีพเดียวกันมาจากอะไรก็ยกมืออนุโมทนาสาธุเห็นด้วยกับการด่าทอ แต่สำหรับในส่วนข้าราชการที่เขารู้ชอบรู้ชั่วดีว่าความล่าช้ามาจากไหนก็สวน กลับว่า เหตุใดจึงไม่เหลียวมองประณตปัญหาบ้างว่ามาจากอะไร มาจาก ปลัด กทม. หรือ รองผู้ว่าฯกทม. หรือว่า ผู้ว่าฯกทม. หรือมาจากการที่ร้องอิจากัน...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2557)

5) ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ “กรุงเทพมหานคร

“...สำนักเทศกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมขายสื่อสารและประสานงาน และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ประสานงาน สนใจติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการสำนักเทศกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2557 โทร.02-4650532 ในวันและเวลาราชการ...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 21 มกราคม 2557)

“...เขตบางขุนเทียน กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานด้าน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30น. ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดเวลาสถานที่สอบ ในวันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 10.00น. สอบคัดเลือก ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00น. ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 25 เมษายน 2557...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 2 มกราคม 2557)

6) ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

“...กทม.เตรียมการพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสส.กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตเลือกตั้งที่ 7, 26 และ 29 สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงวังทองหลางและแขวงพลับพลา) เขตเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วย เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ และเขตเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วย เขตทวีวัฒนาและเขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม) ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นวันลงคะแนนล่วงหน้า และวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2556)

“...นางสาวนภาพรณี สวัสดิมงคล ผอ.สำนักงานปกครองและทะเบียน ผาก้าวไปยังพี่น้องประชาชนว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้ง สส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนยืนยัน ตัวบุคคลเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการปกครองได้ขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พิจารณาสั่งการให้สำนักทะเบียนเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้ง...” (ชูชีพ กทม. ประจำวันที่ 14 มกราคม 2557)

“...ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557 พร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรในสังกัดทำงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอย่างดีที่สุด รู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงอาสาสมัครที่ร่วมทำงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น การทั่วไป เมื่อวันที่ 2 ก.พ.57 อย่างดีที่สุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีบางหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถมีการจัดการเลือกตั้งได้ จนเกิดการปะทะแต่ก็ดีใจที่บุคลากรในสังกัดตลอดภัย แต่ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยดี มีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ 1,143,667 คน ...” (ชูชีพ กทม. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557)

2.3 ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ ภารกิจของ “กรุงเทพมหานคร” เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่ใช่ “กรุงเทพมหานคร” หรือเป็นการรายงานเหตุการณ์ทางสังคมทั่วไป มีการนำเสนอเนื้อหาใน 4 ลักษณะ ดังนี้

1) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น

“...นายชนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ผาก้าวเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยระบุว่า ปีนี้ปัญหาภัยแล้งมาเร็วผิดปกติ ซึ่งหลายฝ่ายรับทราบสัญญาณได้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากเขื่อนใหญ่ ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในเขื่อนที่สามารถใช้งานได้ เหลืออยู่เพียง 29% และ 36% ตามลำดับ ทำให้หน่วยงานทำน้ำ อย่าง กปน. รู้สึกกังวลใจ ประกอบกับการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว รวมถึงกิจกรรมการใช้น้ำของประชาชนซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่สถานที่กักเก็บน้ำกลับมืออยู่เท่าเดิม เพราะไม่ได้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามไป ด้วย...” (ชูชีพ กทม. ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)

“...การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ตั้งแต่ซอยนาคนิวาส 59 ถึง 63 และ ซอยนาคนิวาส 46 ถนนนาคนิวาส ... นนทบุรี เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หมู่บ้านมนวดี ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตั้งแต่หมู่บ้านมิตรประชา ถึงหมู่บ้านนครทองปาร์ควิลล์ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

“...ศูนย์ธรรมชาติบำบัดอาจารย์หยาง ขอเชิญผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป เข้าสัมมนา การนั่งสมาธิขั้นสูง คั้นความหนุ่มสาว บำบัดโรค เคล็ดล้มวิชาพันปี “เสี้ยวใจเวเทียน” โดย อาจารย์หยาง เผยเชิน สายตรงปรมาจารย์ชีวจิต ผู้คิดค้นวิชาเสี้ยวใจเวเทียน ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ สอบถามโทร 02-6370121-2 หรือ 086-3785331...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2557)

2) ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล

“...นางปราณี หนูแก้ว มารดาของปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว หัวหน้าข่าวหน้า กทม. ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา ในวัย 80 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่บัดนี้-22 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีฌาปนกิจศพวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. ลูกหลานนามสกุลเดชดีหนูแก้ว ดั่งนุ่น และหนูรุ่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมขอเชิญญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้าย...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

“...“น้องน้ำฝน” จึงฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนหากหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ อยากให้เธอไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันตนเอง คนรอบข้างไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ สามารถติดต่อได้ที่ 084-5459195 เธอพร้อมไปบรรยายให้ฟังฟรีๆ จ้า...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2557)

3) ข่าวการรายงานสภาพอากาศทั่วไป

“...กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงนี้ประเทศไทยมีความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง ปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)

“...ภัยหนาวปีนี้ส่อเค้าผิดปกติกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอด ภาคเหนืออุณหภูมิจะเคลื่อนไปหวนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงบ่อยๆ ภาวะการณ์แบบนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน ฉะนั้นแนวทางป้องกันที่สามารถทำได้ง่ายๆ ก่อน คือ ต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นเอาไว้ และถ้าประชาชนที่หนึ่งที่ใดมีปัญหาจนไม่อาจช่วยตัวเองได้ หรือประสบปัญหาภัยหนาวรุนแรงให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยป้องกันสาธารณ ภัยประจำจังหวัดทันที...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2556)

4) ข่าวการร้องเรียนจากประชาชน

“...ร้องเรียนวิพากษ์วิจารณ์พร้อมประสงค์ให้ “ไฟฟ้้า” เข้าไปดูพฤติกรรม การตัดต้นไม้สุดอุบาทว์ยอดแ่ส่วนทางนโยบายผู้ว่าฯ กทม.เรื่องพื้นที่สีเขียวชัดเจนในเขตบางซื่อ โดยจุดที่มีการทำปู้ยี่ป่าต้นไม้ผลาญเงินภาษีประชาชนน่าเกลียดน่าขยะแขยง สะอิดสะเอียน คือ ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง และเมื่อใครเข้าไปดูไปเห็นก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นพฤติกรรม “จัญไร” เหลือหลาย ซึ่งดำเนินการมาแล้วอย่างน้อยประมาณเกือบเดือน...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2556)

“...มีการร้องทุกข์ร้องเรียนมาจากคนที่ลงชื่อผู้มีความรู้ ถึงกรมชลประทานว่า ในเมื่อกรมชลฯยังไม่ยอมคายอำนาจคลองต่างๆ ที่อมเอาไว้ และคลองเหล่านั้นเต็มไปด้วย เศษถุง เศษขยะ โสโครก (เศษเบาะ เศษที่นอน หมอนมุ้ง) เมื่อคลองมีปัญหาทรมๆ ดังกล่าว กรมชลฯต้องเข้าไปจัดเก็บ พร้อมๆ ออกมาตรการเข้มงวดให้ประชาชนถือปฏิบัติเข้มงวด ไม่ใช่ นั่งถ่างขาครองเฉพะอำนาจเอาไว้อย่างเดียว รับผิดชอบแต่ไม่รับผิดชอบ คลองสะอาดเพราะคนอื่นทำ กรมชลฯได้หน้า พอคลองมีปัญหาที่โยนชี้เนำให้ชาวบ้านเช็ด...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 7 มกราคม 2557)

“...ประชาชนร้องทุกข์ร้องเรียนมาถึง”ไฟฟ้้า”ว่า การเสี่ยภาษีรายได้ประจำปี หากมีการเสี่ยภาษีทางเน็ตแล้วปรากฏทีหลังว่า เอกสารต่างๆไม่ไปปรากฏยังสรรพกร ต่อมาสรรพกรเรียกเก็บอีก พร้อมกล่าวหาว่าหลักหนีภาษีลักษณะอย่างนี้จะทำอย่างไร และจะต่อสู้แบบไหน ดูเหมือนประเด็นดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นกรณีศึกษา ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ส่งผลให้คนเสี่ยภาษีกังวลใจเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะการต่อสู้กับสรรพกรมีความยากลำบากมากที่จะเอาชนะได้ จนเป็นเหตุให้คนบริสุทธุ์ถูกเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน...” (ชูบชิบ กทม. ประจำวันที่ 11 เมษายน 2557)

“...ร้องเรียนกันเข้ามามากถึงการให้บริการรถสู้สาธารณะ ที่มักเก็บค่าโดยสารเอาตามใจชอบ เช่น เคยขึ้นจากปากเกร็ด ไปย่านรามอินทรา บางคันเก็บ 20 บาท แต่บางคันเก็บ 25 บาท เมื่อผู้โดยสารทวงถามเหตุใดจึงเพิ่มราคาขึ้น ก็ได้รับคำตอบว่า เก็บราคานี้ (25 บาท) มา

ตั้งนานแล้ว สุดที่จะทักท้วง ที่สำคัญผู้โดยสารเกรงกลัวตนเองจะเกิดอันตราย จึงต้องปล่อยเลยตามเลย เมื่อผู้โดยสารทำอะไรไม่ได้ คนขับก็ขำใจ นี่ก็จะเก็บเท่าไรก็ได้สามารถทำได้ตามใจชอบ กรมการขนส่งทางบก น่าจะลงมาตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านบ้าง เนื่องจากมีเข้ามาบ่อยเหลือเกิน แต่ไม่เคยเห็นบทลงโทษสักราย...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2556)

สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ผลปรากฏว่าสามารถจัดแยกประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท และในแต่ละประเภทมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. ข่าวประเภทที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย

1.1 ข่าวการชุมนุมที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.2 ข่าวที่การชุมนุมส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ “กรุงเทพมหานคร”

2. ประเภทข่าวภารกิจงานประจำของ “กรุงเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้เป็นการรายงานการปฏิบัติการกิจของ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบพิเศษ) ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง ซึ่งลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย

2.1 การรายงานความเคลื่อนไหวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ว่าราชการฯ, รองผู้ว่าราชการฯ, สภากรุงเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

2.2 ข่าวการดำเนินภารกิจ โครงการ หรือกิจกรรมที่ “กรุงเทพมหานคร” จัดขึ้น

2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุงเทพมหานคร” และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

2.4 ข่าวการบริหารงานบุคคลของ “กรุงเทพมหานคร”

2.5 ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ “กรุงเทพมหานคร”

2.6 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ ภารกิจของ “กรุงเทพมหานคร” เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่ใช่ “กรุงเทพมหานคร” หรือเป็นการรายงานเหตุการณ์ทางสังคมทั่วไป ซึ่งลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย

3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น

3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล

3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศ

3.4 ข่าวการร้องเรียนจากประชาชน

จากการวิเคราะห์หัวคอลัมน์ และเนื้อหาข่าว กทม. จากทั้งสองคอลัมน์ สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างกันในลักษณะ ดังนี้

1. คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” มีลักษณะการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละประเภทที่ละเอียดและครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมากกว่า คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” เห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะการรายงานข่าวประเภทการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ที่มีลักษณะการนำเสนอในทุกเรื่องราว กิจกรรม ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในทุกครั้งที่การชุมนุมมีการเคลื่อนไหว ส่วนข่าวอีก 2 ประเภทซึ่งได้แก่ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการกิจของ “กรุงเทพมหานคร” และประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ “กรุงเทพมหานคร” ก็มีลักษณะการนำเสนอในรายละเอียดที่มากและครอบคลุมทุกประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

สำหรับภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข่าวนั้น เห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการผสมผสานระหว่างการรายงานข่าว และ การใช้ภาษากึ่งทางการ เช่น

“...วานนี้แปลกดีกับกรณีที่มีรถขยะและ รถดับเพลิง กทม. อยู่ในดวงผู้ชุมนุม จนทั้งคนทั่วไปและโลกโซเชียล สงสัยว่า กทม. สนับสนุนหรืออย่างไร จนตกเย็น โฆษก กทม. ตรีดาว อภิชัยวงศ์ และ นางเบญจพราย กิจปัจจ์ รองโฆษก อุตสาหกรรมออกมาแถลง แต่กลับบอกแล้วว่าไม่มีรายงานเข้ามาว่าเป็นรถอะไร ของใคร ... โคนซึกกันมาก ๆ ก็ปริ๊ดกันทั้งคนถามและคนถูกถาม สุดท้ายก็ไม่ได้ “คำตอบ...” (ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2556)

เห็นได้ว่าตามเนื้อหาข่าวที่ปรากฏ เป็นการรายงานข่าวให้ทราบว่า เกิดมีกรณีที่มีรถขยะและรถดับเพลิงของ “กรุงเทพมหานคร” อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม แต่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครไม่สามารถให้คำตอบได้ว่ารถขยะและรถดับเพลิงเข้าไปอยู่ ณ ที่ตรงนั้นได้อย่างไร ซึ่งส่วนนี้เป็นใจความสำคัญของการรายงานข่าวเพื่อตั้งคำถามต่อ “กรุงเทพมหานคร” แต่ในเนื้อหายังมีการใส่คำกึ่งทางการเข้าไป เช่น “แปลกดี” “อุตสาหกรรม” “ปริ๊ด” เป็นต้น ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันเป็นปกติในเนื้อหาประเภท “คอลัมน์” นั่นเอง

จากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด พบว่า ประเภทและลักษณะการนำเสนอเนื้อหาของคอลัมน์นี้ มีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างอยู่ในความสนใจของสังคม ส่วนภาษาที่ใช้ก็เป็นการรายงานข่าวผสมกับภาษากึ่งทางการ และการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน แต่ไม่หลุดจากการเป็น “ข่าว” มากนัก จึงสอดคล้องไปกับการวิเคราะห์หัวคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” ที่กำหนดให้เนื้อหาในคอลัมน์นี้ เป็นการรายงานเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรุงเทพมหานครนั่นเอง

2. คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดแยกประเภทของข่าวได้เป็น 3 ประเภทเช่นเดียวกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” แต่ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละประเภทยังมีรายละเอียดที่น้อยกว่า โดยเฉพาะประเภทข่าวการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ซึ่งจะมีการรายงานในลักษณะเฉพาะที่การชุมนุมมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการ หรือ การทำงานของเจ้าหน้าที่ “กรุงเทพมหานคร” เท่านั้น ส่วนอีก 2 ประเภทซึ่งได้แก่ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ “กรุงเทพมหานคร” และประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับทั้งการชุมนุม และ “กรุงเทพมหานคร” ก็มีลักษณะการนำเสนอในรายละเอียดที่มากและครอบคลุมประเด็นทางสังคมใกล้เคียงกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” แต่สิ่งที่มีมากกว่าคือมีการนำเสนอข่าวการร้องเรียนของประชาชนด้วย

สำหรับภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข่าวนั้น ส่วนมากเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการ เช่น

“...วันนี้” “ใฝ่ฝัน” ขอนำเอาความทุกข์ใจของพี่น้องประชาชนคนถนนลาดพร้าวเขต จตุจักร กรณีการตัดต้นไม้ลักษณะอุบาทว์ๆ ขาดความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ได้มีการปู้ยี้ปู้ยำไปนั้นปรากฏว่า “เหี้ย-ด้วน-โล้น” เป็นแนวยาว ชาวบ้านบางคนร้องห้ามก็ไม่ฟัง คงได้คำตอบวลีเดียว คือ “ทำตามคำสั่ง” ทำความกลางแกลงใจให้กับผู้คน สาทัส เพราะวิธีการตัดที่ไม่รับผิดชอบนอกจากจะส่งผลให้สภาพบ้านเมืองไม่แตกต่าง จาก “สังคมเถื่อนดิบ” แล้ว หน้าตาเมืองน่าอยู่อาศัยตลอดทั้งทวีปศน์สิ่งแวดล้อมที่ร่มเย็นก็หายไปอีก ด้วย เหตุใด กฟน. จึงไม่รู้จักคิดนี้รับผิดชอบบ้าง แม้แต่เด็กปัญญาอ่อนก็ยังคิดได้ กฟน. ทำไมจึงโง่และคิดไม่เป็น หรือแกล้งโง่ หรือโง่จริงๆ...” (ซุบซิบ กทม. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2557)

เห็นได้ว่า เนื้อหาสาระที่เป็นใจความสำคัญของข่าวในส่วนนี้ คือการตัดต้นไม้ในที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบ เพื่อวิจารณ์การทำงานของ การไฟฟ้า แต่เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้คำที่ไม่เป็นทางการ และไม่ใช้ภาษาข่าวของผู้เขียนเป็นส่วนใหญ่ เช่น “อุบาทว์” “เหี้ย-ด้วน-โล้น” “สังคมเถื่อนดิบ” “เด็กปัญญาอ่อน” เป็นต้น ซึ่งทำให้มองเห็นว่าการนำเสนอเนื้อหาหลุดออกไปจากการเป็นข่าว เข้าไปเป็นการพูดคุยระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านมากกว่า

จากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด พบว่า ประเภทและลักษณะการนำเสนอเนื้อหาของคอลัมน์นี้ มีรายละเอียดที่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร แต่อาจเป็นเรื่องราวทั่วๆ ไปที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสังคมมากนัก ส่วนภาษาที่ใช้ก็มักจะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นลักษณะภาษาพูดเสียมากกว่า ทำให้หลุดจากการเป็น “ข่าว” ไปเป็นการพูดคุยระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน ซึ่งก็สอดคล้องไปกับการวิเคราะห์หัวข้อคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ที่กำหนดให้เนื้อหาในคอลัมน์นี้ เป็นการรายงานเหตุการณ์เรื่องใหญ่ และเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในลักษณะการพูดคุย ซุบซิบ ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงมากนัก

3. สรุปผลการวิเคราะห์ตัวบท

ตัวบทของงานวิจัยนี้ ก็คือ ข่าว กทม. ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ช่วงการประชุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (นับเฉพาะวันทำการ) รวม 111 วัน ปรากฏว่า คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีการนำเสนอข่าว จำนวน 101 วัน ส่วนคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสือพิมพ์แนวหน้า มีการนำเสนอ จำนวน 87 วัน ดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์หัวข้อคอลัมน์ด้วยวิธีสัญวิทยา และการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโดยการแจกประเภทศึกษาลักษณะการนำเสนอข่าวในแต่ละประเภท ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า

1. การวิเคราะห์หัวข้อคอลัมน์

คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีความหมายถึงการบอกเล่าหรือการรายงานเหตุการณ์ข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ไม่เกี่ยวข้องกับเขตปริมณฑลหรือจังหวัดอื่น ๆ ทำให้เห็นได้ในลำดับแรกว่าคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” นี้ มีลักษณะการรายงานข่าวที่ใช้ขอบเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ามากำหนดเป็นกรอบการนำเสนอ คือเป็นการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ทั่วไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสือพิมพ์แนวหน้า มีความหมายถึง การรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการบอก เล่า ถึงเหตุการณ์ น้อย ใหญ่ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถทำให้เห็นได้ว่า การนำเสนอเนื้อหา คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” นอกจากจะเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังต้องการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะการพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องเล็ก และเรื่องใหญ่ ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนออีกอาจจะไม่ต้องการพิสูจน์ในข้อเท็จจริง

2. การวิเคราะห์เนื้อหาข่าว

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” ผลปรากฏว่า สามารถแจกประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท และในแต่ละประเภทมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะ ดังนี้

1. ข่าวประเภทที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย

1.1 การแจ้งพื้นที่ ๆ ผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวเข้าไป เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว หรือเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเส้นทางการจราจรที่ได้รับผลกระทบ

1.2 กิจกรรมที่ผู้ชุมนุมดำเนินการ เป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ชุมนุม กปปส. ว่านอกจากจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการดำเนินการอะไรอีกบ้าง

1.3 การรายงานข่าวในเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ชุมนุม กับ “กรุงเทพมหานคร”

1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.

1.5 การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุม

2 ประเภทข่าวภารกิจงานประจำของ “กรุงเทพมหานคร” มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 7 ลักษณะ ประกอบด้วย

2.1 การรายงานความเคลื่อนไหวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 การดำเนินงานตามภารกิจ โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ “กรุงเทพมหานคร” ได้จัดขึ้น

2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุงเทพมหานคร” ที่ต้องการแจ้งให้ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม

2.4 ข่าวการบริหารงานบุคคลของ “กรุงเทพมหานคร”

2.5 การบริหารงานงบประมาณของ “กรุงเทพมหานคร”

2.6 ข่าวรับสมัครงานบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ “กรุงเทพมหานคร”

2.7 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ข่าวประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ “กรุงเทพมหานคร” มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย

3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น

3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งส่วนมากเป็นงานประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมศพ

3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศทั่วไป

3.4 ข่าวการรายงานสภาพการจราจรทั่วไป

ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว กทม. ในคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ผลปรากฏว่า สามารถจัดแยกประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท เช่นเดียวกับคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” แต่มีลักษณะการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนี้

1. ข่าวประเภทที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มีลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย

- 1.1 ข่าวการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 - 1.2 ข่าวที่การชุมนุมส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ “กรุงเทพมหานคร”
2. ประเภทข่าวภารกิจงานประจำของ “กรุงเทพมหานคร” โดยข่าวประเภทนี้เป็นการรายงานการปฏิบัติการกิจของ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบพิเศษ) ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง ซึ่งลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย
 - 2.1 การรายงานความเคลื่อนไหวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ว่าราชการ, รองผู้ว่าราชการ, สภากรุงเทพมหานคร, ปลัด และ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 - 2.2 ข่าวการดำเนินงานตามภารกิจ โครงการ หรือ กิจกรรมที่ “กรุงเทพมหานคร” จัดขึ้น
 - 2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ “กรุงเทพมหานคร” ที่ต้องการแจ้งให้ประชาชนทราบและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
 - 2.4 ข่าวการบริหารงานบุคคลของ “กรุงเทพมหานคร”
 - 2.5 ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ “กรุงเทพมหานคร”
 - 2.6 ข่าวการจัดการเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ประเภทข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และ “กรุงเทพมหานคร” เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่ใช่ “กรุงเทพมหานคร” หรือเป็นการรายงานเหตุการณ์ทางสังคมทั่วไป ซึ่งลักษณะการนำเสนอข่าวประเภทนี้มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
 - 3.1 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น
 - 3.2 ข่าวแจ้งการจัดงานของกลุ่มบุคคล
 - 3.3 ข่าวการรายงานสภาพอากาศ
 - 3.4 ข่าวการร้องเรียนจากประชาชน

สรุป จากการวิเคราะห์เนื้อหาในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” พบว่า ประเภทและลักษณะการนำเสนอเนื้อหาของคอลัมน์นี้ มีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างอยู่ในความสนใจของสังคม ส่วนภาษาที่ใช้ก็เป็นการรายงานข่าวผสมกับภาษาเชิงทางการและการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน แต่ไม่หลุดจากการเป็น “ข่าว” จึงสอดคล้องไปกับการวิเคราะห์หัวข้อคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ” ที่กำหนดให้เนื้อหาในคอลัมน์นี้ เป็นการรายงานเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

ส่วนคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” พบว่า ประเภทและลักษณะการนำเสนอเนื้อหาของคอลัมน์นี้ มีรายละเอียดที่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน แต่อาจเป็น

เรื่องราวต่างๆ ไปที่ ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสังคมมากนัก ภาษาที่ใช้ก็มักจะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นลักษณะภาษาพูดเสียมากกว่า ทำให้หลุดจากการเป็น “ข่าว” ไปเป็นการพูดคุยระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน ซึ่งสอดคล้องไปกับการวิเคราะห์หัวข้อคอล์มน์ “ซุบซิบ กทม.” ที่กำหนดให้เนื้อหาในคอล์มน์นี้ เป็นการรายงานเหตุการณ์เรื่องใหญ่ และเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในลักษณะการพูดคุย ซุบซิบ ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงมากนัก